



มูลนิธิคุณพ่อเรย์

FATHER RAY FOUNDATION

จดหมายข่าว

ฉบับที่ 3 ปี 2557 ประจำเดือน กันยายน

“เราเป็นแสงแห่งความหวังของเด็กและคนพิการ”

สารจากคุณพ่อภัทรพงศ์

ประเทศไทยได้รับคำเปรียบเปรยว่าเป็นอู่ข้าวอู่น้ำ เป็นครัวของโลก แต่จากผลการสำรวจพบว่าเด็กไทยขาดสารอาหารเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 25 ขณะที่ 7 ปีที่ผ่านมา พบเพียงร้อยละ 10 เท่านั้น ซึ่งสาเหตุมาจากการทานอาหารที่ไม่เหมาะสม ไม่ถูกหลักโภชนาการ และมาจากการทานอาหารไม่เพียงพอ ใน



ภาวะเช่นนี้เป็นการบั่นทอนพัฒนาการทางสติปัญญาของเด็ก ๆ ที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า (อ้างอิงจาก www.thaihealth.or.th)

องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (เอฟเอโอ) ได้กำหนดให้ วันที่ 16 ตุลาคม ของทุกปีเป็นวันอาหารโลก (World Food Day) เพื่อให้ประเทศสมาชิกตระหนักถึงความสำคัญของอาหาร ทั้งในเรื่องการผลิต คุณค่าของอาหารและโภชนาการ ที่สำคัญคือ ปัญหาการขาดแคลนอาหารในเด็กและเยาวชน



สำหรับมูลนิธิคุณพ่อเรย์ที่กำลังดูแลเด็กและคนพิการกว่า 850 ชีวิต ทุก ๆ ปีเฉพาะค่าใช้จ่ายด้านอาหารการกินประมาณ 18 ล้านบาท พ่อจึงถือโอกาสนี้รณรงค์รับการสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายด้านอาหารเพื่อให้เด็กและคนพิการของมูลนิธิได้รับสารอาหารที่เพียงพอต่อ

การเจริญเติบโตและการพัฒนาคุณภาพชีวิต “โครงการอาหารโลก 2014 เลี้ยงเด็กและคนพิการ มูลนิธิคุณพ่อเรย์” ถือเป็นปีแรกของการรณรงค์รับการสนับสนุนเพื่อเป็นค่าอาหารของเด็กและคนพิการในมูลนิธิฯ

รายละเอียดการบริจาค

1. โปรดแจ้งความจำนงในใบแจ้งการบริจาค และติดต่อผู้ประสานงานโครงการ
2. การบริจาคเป็นเงินสามารถออกใบเสร็จลดหย่อนภาษีได้ตามกฎหมาย
3. ทางมูลนิธิฯ มียานพาหนะไปรับสิ่งของบริจาคถึงที่ในเขตภาคตะวันออก-กรุงเทพฯและปริมณฑล
4. ท่านหรือองค์กรสามารถเดินทางมาบริจาคที่สำนักงานต้อนรับพร้อมทำกิจกรรมหรือเยี่ยมเด็ก ๆ และคนพิการในมูลนิธิฯ ที่พิทยา



ผู้ประสานงานโครงการ

ติดต่อ นายเกรียงไกร มุลตรี

ผู้จัดการฝ่ายประสานงานความรับผิดชอบต่อสังคม

โทร 038-716628 087, 087-8555488

Email grossthailand@gmail.com



เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารเด็ก

บ้านแรกรับและงานภาคสนาม ฯ (20 คน) 2,000 บาท/มื้อ

ศูนย์พัฒนาการเด็กพิเศษ ฯ (110 คน) 5,000 บาท/มื้อ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯ (120 คน) 4,000 บาท/มื้อ

หมู่บ้านเด็กคุณพ่อเรย์ (60 คน) 4,000 บาท/มื้อ

โรงเรียนสอนคนตาบอด ฯ (150 คน) 4,000 บาท/มื้อ

บ้านเด็กพระมหาไถ่ (150 คน) 6,000 บาท/มื้อ

โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ (270 คน) 8,000 บาท/มื้อ

มูลนิธิคุณพ่อเรย์ FATHER RAY FOUNDATION
Tel: 038 716 628 www.fr-ray.org

ให้ทุกโอกาสพิเศษของท่านสร้างความสุขให้กับน้อง ๆ ด้วยการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารเด็กในความดูแลของมูลนิธิคุณพ่อเรย์ เรายินดีรับทุกความช่วยเหลือจากท่าน

สามารถติดต่อแจ้งความประสงค์ขอนัดจองเลี้ยงอาหารเด็ก ๆ ของเราได้ ที่ **“สำนักงานต้อนรับและรับบริจาค” โทรศัพท์ 038-716628 ทุกวัน ในเวลา 8.00 - 18.00 น. หรือจองผ่านเว็บไซต์ <http://www.fr-ray.org/th/foods.php>**

บุคคลดีเด่น สาขาพัฒนาเยาวชน



ขอแสดงความยินดีกับ **“คุณศศิธร เจริญทัพ”** ผู้จัดการทั่วไป บ้านเด็กพระมหาไถ่ พัทยา หรือ **“แม่บ๊อม”** ของเด็ก ๆ ที่เข้ารับพระราชทาน **“โล่เกียรติกุล”** จาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา โดยเสด็จแทนพระองค์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร **“โล่เกียรติกุล”** นี้ให้ไว้โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อแสดงว่า **“เป็นบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน สาขาพัฒนาเยาวชน บำเพ็ญประโยชน์ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน”** เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ 20 กันยายน 2557 โดยคุณศศิธร เจริญทัพ ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของบุคลากรมูลนิธิคุณพ่อเรย์ ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2550 จนถึงปัจจุบัน

กีฬาสเปเชียลโอลิมปิกแห่งชาติ 57



เด็ก ๆ จากศูนย์พัฒนาการเด็กพิเศษพระมหาไถ่ เป็นตัวแทนจังหวัดชลบุรีเดินทางไปเข้าร่วม **“การแข่งขันกีฬาสเปเชียลโอลิมปิกแห่งชาติ 2557”** ที่จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 18-23 สิงหาคม 2557 ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โดยบรรจุนักกีฬาแข่งขันทั้งหมด 8 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย กรีฑา บอลซี้ เทเบิลเทนนิส ฟุตบอล วายน้ำ แบดมินตัน บาสเกตบอล และคริกเก็ต ซึ่งจะแข่งขันทั้งประเภทเดี่ยวและทีม ทั้งชายและหญิง

สเปเชียลโอลิมปิกเป็นโครงการพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้พิการทางสมองและปัญญาหรือคนพิเศษ โดยใช้กีฬาเป็นสื่อในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามัย พัฒนาด้านจิตใจและอารมณ์ เพื่อให้บุคคลกลุ่มนี้สามารถช่วยเหลือตนเอง และดำเนินชีวิตประจำวันอยู่ในสังคมไทยอย่างมีคุณค่า

เด็กพิเศษของเราสร้างผลงานได้เป็นที่น่าพอใจ สามารถคว้าเหรียญกลับมาเป็นกอบเป็นกำ นำปลื้มใจยิ่งนัก

ตามรอยพ่อ-เศรษฐกิจพอเพียง

ค่าใช้จ่ายด้านอาหารการกิน ถือเป็นค่าใช้จ่ายที่มากที่สุดรายการหนึ่งของมูลนิธิฯ ด้วยแนวคิดที่ต้องการลดค่าใช้จ่ายด้านอาหารที่ต้องจัดซื้อ และเป็นอีกวิธีหนึ่งในการเสริมสร้างทักษะชีวิตและทักษะอาชีพด้านการเกษตรและความพอเพียงให้กับบรรดาเด็ก คนพิการและบุคลากรในมูลนิธิ จึงได้เกิดหลายกิจกรรมที่เกี่ยวกับปศุสัตว์และการเกษตรภายในมูลนิธิฯ



ทอล์คโชว์สร้างแรงบันดาลใจ



ในโอกาส “เดือนคุณพ่อ เรย์” สิงหาคมที่ผ่านมา เมืองพัทยา ร่วมกับโรงละครทิพฟานี พัทยาและมูลนิธิคุณพ่อเรย์ จัดกิจกรรมเพื่อมอบประโยชน์แก่สังคม โดยจัด “ทอล์คโชว์ ฝันให้ไกล ไปได้ถึง...อวกาศ” โดยคุณมิ่ง พีรดา เตชะวิจิตร นักบินอวกาศคนแรกของไทย ได้ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยถึงความฝันในวัยเยาว์ รวมถึงโอกาสและการฝ่าฟันอุปสรรคต่าง ๆ จนได้รับคัดเลือกให้อวกาศ ซึ่งผู้ที่มารับฟังได้แก่นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษา ในเขตจังหวัดชลบุรี เด็กๆ ได้มีโอกาสแสดงความสามารถทั้งการแสดงบนเวที และการประกวดเขียนเรียงความเรื่อง “วิทยาศาสตร์ไทย เด็กไทยคิดไกลถึงอวกาศ” รวมถึงนิทรรศการให้ความรู้เรื่องวิทยาศาสตร์และอวกาศจากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) งานนี้ต้องบอกว่าเด็ก ๆ ได้รับประโยชน์แบบเต็มอิม เพราะนอกจากจะได้ฟังเรื่องราวจากคุณมิ่งแล้ว ยังได้ใกล้ชิดถ่ายรูปร่วมกับผู้สร้างแรงบันดาลใจให้พวกเขาอีกด้วย

ศิลป์สร้างสุข ครั้งที่ 3



มูลนิธิฯ ขอขอบคุณสภาวัฒนธรรมเมืองพัทยาน่วมกับกลุ่มศิลปินอิสระเมืองพัทยาที่มาสสร้างสุขและรอยยิ้มให้เด็กและคนพิการของมูลนิธิฯ ผ่าน โครงการ “ศิลป์สร้างสุข ครั้งที่ 3” เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 สิงหาคม 2557 โดยได้รับการสนับสนุนจาก ฯพณฯ สุกุมล และ ฯพณฯ สันธยา คุณปลื้ม

กิจกรรมดี ๆ สร้างรอยยิ้มและความสนุกสนานให้กับเด็ก และคนพิการ พร้อมกันนี้ยังสามารถนำไปต่อยอดเป็นอาชีพได้ในอนาคตอีกด้วย ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ สุกุมล คุณปลื้ม เป็นประธานเปิดงาน ร่วมด้วยนายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ อดีต ส.ส.ชลบุรีเขต 7 พรรคพลังชล นายรัตนชัย สุทธิเดชานัย รองประธานสภาเมืองพัทยา ร่วมเป็นเกียรติด้วย

ปันข้าว ปันน้ำใจ ปีที่ 2



คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง โรงเรียนพัทธยาอรุโณทัย นำโดย คุณ ปาริชาติ วิริยะชน ได้จัดกิจกรรม “โครงการปันข้าว ปันน้ำใจ ปีที่ 2” โดยการมอบน้ำใจอันงดงามให้กับมูลนิธิคุณพ่อเรย์ ด้วยการบริจาคข้าวสารจำนวน 850 กิโลกรัม ให้กับมูลนิธิคุณพ่อเรย์ เพื่อสนับสนุนการเลี้ยงดูเด็กด้อยโอกาส และนักเรียนพิการ กว่า 850 คน ให้ได้มีการเจริญเติบโตเป็นอนาคตของชาติต่อไป

“S.O.S. Rice” “กองทุนข้าว”



“เอส โอ เอส ไรซ์” หรือภาษาไทยแปลว่า “กองทุนข้าว” หมายถึง โครงการรณรงค์รับบริจาคข้าวเพื่อเลี้ยงดูผู้ถูกทอดทิ้ง ปีละครั้ง เนื่องด้วยทุกปีในช่วง เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะมีโครงการรณรงค์รับบริจาคข้าวเพื่อเลี้ยงดูผู้ถูกทอดทิ้ง ข้าวเป็นอาหารหลักสำหรับคนไทย คนไทยมีข้าวอุดมสมบูรณ์เพราะอยู่ได้



ร่วมพระบารมีของในหลวง พระองค์ทรงเป็นนักพัฒนาที่อุทิศชีวิตเพื่อประชาชนของพระองค์อย่างแท้จริง ประชาชนทุกหมู่เหล่าจึงควรถือโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร่วมใจกันทำบุญแผ่เมตตาจิตถวายในหลวง และเป็นการทำบุญสร้างกุศลให้กับตนเองด้วย

มูลนิธิคุณพ่อเรย์ ให้การดูแลเด็กด้อยโอกาสและนักเรียนพิการ 850 คน ในแต่ละปี มูลนิธิฯ ต้องใช้ข้าวสาร 75,000 กิโลกรัม เป็นเวลากว่า 16 ปี แล้วที่โครงการ “กองทุนข้าว” หรือ “SOS Rice” ได้ดำเนินการมาและได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีเสมอมา

ในปีนี้ โครงการ “กองทุนข้าว 2014” จะเริ่มตั้งแต่ วันที่ 4 – 7 ธันวาคม 2557 โดยจะตั้งจุดรับบริจาคตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำในเมืองพัทยา อาทิ เทสโก้ โลตัส, บิ๊กซี, แม็คโคร, เฟรนช์ฟ, ท็อป, วิลล่ามาร์เก็ต, เซ็นทรัล, ฟู๊ดแลนด์, รวม

ไปถึงตลาดนัดสำคัญ ๆ ต่าง ๆ หากท่านผ่านไปจับจ่ายซื้อของยังสถานที่ดังกล่าว ท่านสามารถสนับสนุนโครงการ “กองทุนข้าว 2014” ได้ทันที หรือมาบริจาค ณ สำนักงานต้อนรับและรับบริจาคของมูลนิธิคุณพ่อเรย์ ถนนสุขุมวิท ได้เช่นกัน

ข้อมูลเพิ่มเติม : คุณอัจฉิมา ซวลิตธำรง
ajima@fr-ray.org โทร. 089 505 9058

ร่วมสนับสนุนงานของมูลนิธิฯ และขอรับจดหมายข่าวได้ที่

มูลนิธิคุณพ่อเรย์

เลขที่ 440 หมู่ 9 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20260
โทรศัพท์ (038) 716-628, (038) 428-717
โทรสาร (038) 716-629

E-mail : info@fr-ray.org
Website : www.fr-ray.org

ร่วมบริจาคได้ที่

- ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
- สาขาบางละมุง จังหวัดชลบุรี
บัญชีกระแสรายวันเลขที่ 342-3-04125-4
 - สาขาซีคอนสแควร์ กรุงเทพฯ
บัญชีกระแสรายวันเลขที่ 232-3-02275-2



บาทหลวงภัทรพงศ์ ศรีวรกุล
ประธานมูลนิธิฯ



บาทหลวง ดร.พิชิตชัย ใจเสรี
รองประธานมูลนิธิฯ



ภราดา เดนิส เจอเวย์
รองประธานมูลนิธิฯ

“เราเป็นแสงแห่งความหวังของเด็กและคนพิการ”